



## ประกาศกรมการกงสุล

กรณีที่มีสมาชิกเว็บไซต์ [www.pantip.com](http://www.pantip.com) ตั้งกระทู้แจ้งว่า ได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย นั้น กรมการกงสุลขอเรียนชี้แจง ดังนี้

๑. กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลได้เริ่มโครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๑ ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาจะมีปกสีแดงเลือดหมู และปัจจุบันยังมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๑ บางส่วนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่

๒. คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จากนั้น ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรมการกงสุลได้ส่งตัวอย่างหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๔ ประเภท คือ ๑. **หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (ปกสีน้ำตาล)** ๒. หนังสือเดินทางราชการ (ปกสีน้ำเงิน) ๓. หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดง) และ ๔. หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกสีเขียวและไม่ใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการฝังไมโครชิพ) พร้อมรายละเอียดรูปเล่มและคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลงให้กับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ และ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่กรมการกงสุลจะเริ่มผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ ให้กับประชาชนในเดือนมกราคม ๒๕๕๖

๓. ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน กรมการกงสุลได้ผลิตหนังสือเดินทางให้กับประชาชนไทยแล้วกว่า ๑๐ ล้านเล่ม และไม่เคยได้รับรายงานการพบการปลอมแปลงหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่น ๆ แต่อย่างใด

อนึ่ง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ มีการพัฒนารูปแบบให้เป็นสากลมากขึ้นตามหลักเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization- ICAO) และได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และวัสดุอย่างดีมาใช้ในการผลิต เป็นผลให้การปลอมแปลงหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยทำได้ยากมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

\*\*\*\*\*

กรมการกงสุล  
๙ มกราคม ๒๕๕๘